

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งขอประชาสัมพันธ์การดำเนินงานรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยแอ่ง (ตามทะเบียนบ้าน) มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โดยเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2505) สำหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่และเดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ใด จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

(ก) ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

(ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ค) ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ

หมายเหตุ บุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) ไม่รวมถึง ผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์

กรณีที่ผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยแอ่ง ขอให้มาติดต่อลงทะเบียน ขอรับเบี้ยยังชีพ ณ กองสวัสดิการสังคม สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง เพื่อที่จะได้ ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิม ดำเนินการประกาศออกรายชื่อ เพื่อป้องกันการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพฯ ซ้ำซ้อนกัน

2. ขั้นตอนและเอกสาร

ขั้นตอนและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นคำขอแทน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 ตามวันเวลาราชการ ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง โดยจะต้องนำเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ดังต่อไปนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ในนามผู้มีสิทธิ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิประสงค์จะโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีของผู้อื่นให้แนบใบมอบอำนาจ พร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ ผู้สูงอายุอาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้)